

Bài học từ vi phạm trong bầu cử ở Đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều

❖ **Lương Đức**

Từ kết quả bầu cử đại hội không chấp hành đúng theo Đề án nhân sự đã được tổ chức đảng cấp trên thống nhất, thông qua; ngày 2-6-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy phường Thủy Biều (khóa XIII), nhiệm kỳ 2020-2025 về việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Quy định 126 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”; Quyết định 244, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương “về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng”.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Hoàng Thăng Long, Đảng ủy viên (khóa XIII), Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, Bí thư Chi bộ hợp tác xã Thủy Biều, quá trình tham gia chuẩn bị và tổ chức

Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã vận động bầu cử trái quy định. Xúi giục, lôi kéo một số đồng chí Đảng ủy viên vừa được bầu vào Đảng ủy khóa XIII cùng với đồng chí không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường (khóa XIII), nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đồng chí Long đã vi phạm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 126 của Bộ Chính trị; Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương; Quyết định 244 của Ban Chấp hành Trung ương. Quá trình làm việc với đoàn kiểm tra mặc dù đã được vận động, giải thích, gợi ý, nhưng đồng chí Long không trung thực, chưa thành khẩn nhận khuyết điểm; mặt khác, đồng chí có dấu hiệu tiếp tục lôi kéo, che giấu hành vi vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Biều cũng không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng, vi phạm

nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Quá trình tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Mai Bá Hoàng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường Thủy Biều, do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác nắm bắt tình hình, xử lý thông tin, chưa kịp thời báo cáo với cấp ủy có thẩm quyền và lãnh đạo Công an thành phố; không hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, để tình hình diễn biến phức tạp, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đồng chí Hoàng không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Quá trình kiểm điểm, đồng chí còn loanh quanh, không nhận khuyết điểm và có thái độ không chuẩn mực, thiếu nghiêm túc khi làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế và đoàn kiểm tra.

Là Đảng ủy viên khóa XIII, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học



Thủy Biều, quá trình tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Dương Hồng Thắng không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Các đồng chí Đảng ủy viên khác, như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thủy Biều; Phó Chủ tịch HĐND, UBND phường; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; Chủ tịch Hội Nông dân phường; Bí thư Đoàn phường; Công chức Địa chính - Xây dựng phường; đảng viên Chi bộ 13 thuộc Đảng bộ phường Thủy Biều có những khuyết điểm: Quá trình tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chưa kịp thời nắm bắt thông tin, báo cáo với cấp có thẩm quyền khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, để tình hình diễn biến phức tạp, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng; bị xúi giục, lôi kéo vào những việc làm trái nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng khi bầu cử... Tuy nhiên, các đồng chí trên đã tự giác nhận khuyết điểm và hình thức kỷ luật; quá trình làm việc với đoàn kiểm tra đã

thành khẩn cung cấp thông tin, trình bày đầy đủ, rõ ràng.

Với những sai phạm trên, để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Huế không chuẩn y kết quả bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thủy Biều khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; điều động Phó Ban Tổ chức Thành ủy Huế giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủy Biều trước khi ổn định nhân sự để tiến hành bầu lại. Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Hoàng Thăng Long; cách chức Đảng ủy viên đồng chí Mai Bá Hoàng; kỷ luật cảnh cáo đồng chí Nguyễn Quang Huy, Dương Hồng Thắng. Đồng thời, các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền đã bãi miễn và điều chuyển công tác đối với Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an phường Thủy Biều. Các Đảng ủy viên còn lại, Ban Thường vụ Thành ủy Huế yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm về những khuyết điểm, vi phạm; đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Qua vụ việc trên, có thể rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, đó là: Nếu cá nhân các đồng chí đảng ủy viên, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường Thủy Biều đoàn kết, thống nhất, không bè phái, lợi ích

nhóm; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; có trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án nhân sự đại hội; làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát của đảng viên. Bên cạnh đó, thường xuyên nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước nghiêm túc; báo cáo kịp thời tổ chức đảng có thẩm quyền những dấu hiệu vi phạm trong bầu cử... thì sai phạm bị kỷ luật đáng tiếc khó xảy ra.

Đến nay, Đảng ủy phường Thủy Biều nhiệm kỳ 2020-2025 được bổ sung, củng cố, đặc biệt là các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Điều ghi nhận là, sau kiểm tra, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Thủy Biều được phát huy, nhất là tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Kết quả này, đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị - xã hội... □